

# SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM 2017

**N**gày 17/3/2017, Sở Công Thương Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2017. Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hữu - Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương, ông Nguyễn Thành Tích - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, ông Trần Văn Tùng - Phó chủ tịch Công đoàn Sở Công Thương, ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng phòng xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ Bình Dương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương Bình Dương.

Trong năm 2016, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự điều hành quyết liệt của Lãnh đạo Sở và tinh thần chủ động, tích cực, tham mưu của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, ngành Công Thương tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực công tác, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua cơ quan Công Đoàn năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính cơ quan, tài chính công đoàn năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giai đoạn năm 2015 - 2017, đồng thời đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để CBCCVC phát huy quyền làm chủ tập thể của mình, qua đó đề xuất với lãnh đạo cơ quan, những tâm

tư tình cảm, những ý kiến hay, những giải pháp hữu hiệu, chủ động phối hợp cùng tập thể cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Dũng đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCCVC, người lao động ngành Công Thương Bình Dương trong việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2016. Ông cũng đánh giá năm 2016 là một năm còn rất nhiều khó khăn, bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế trong hoạt động của ngành mà các báo cáo đã nêu tại Hội nghị, qua đó ông yêu cầu toàn thể CBCCVC Sở cùng đoàn kết phấn đấu khắc phục những khó khăn, hạn chế đó.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương đã phát động phong trào thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2017, đồng thời cùng với Ban chấp hành Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2017. Đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CBCCVC ngành Công Thương năm 2017 với tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Cũng tại Hội nghị, Sở Công Thương đã công bố Quyết định và trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016. Ban Chấp hành Công đoàn đã công bố quyết định và trao Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh và Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Công Thương cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công đoàn năm 2016./.

**Hồng Phúc - XTTM**

# TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG BÌNH DƯƠNG QUÝ I NĂM 2017

**V**iệc Mỹ rút ra khỏi Hiệp định TPP vẫn chưa ghi nhận những ảnh hưởng tiêu cực nào đến xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ba tháng đầu năm 2017, nhờ việc triển khai các nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiếp tục phát huy hiệu quả nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Cụ thể:

## *Hoạt động sản xuất công nghiệp*

Quý I/2017, tình hình sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Sau thời gian nghỉ Tết, đa số các doanh nghiệp đều có đơn hàng sản xuất đến hết quý II, quý III/2017 nên đã ổn định đi vào sản xuất.

Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp quý I năm 2017 tăng 7,27% so với cùng kỳ. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 0,52% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,3% so với cùng kỳ; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,81% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 03/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16,65% so với tháng trước. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 13,19%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,74%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,9%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 9,86%.

## *Thương mại nội địa*

Quý I/2017 trùng vào dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội chùa Bà nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ của người dân

tăng cao. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt chương trình bình ổn thị trường và kế hoạch dự trữ hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, việc tăng cường thực hiện khuyến mại dịp cuối năm của các doanh nghiệp nên tuy giá cả một vài mặt hàng có tăng nhẹ nhưng không đột biến, phù hợp với quy luật cung cầu trên thị trường, hàng hóa dồi dào, phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Quý I/2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện là 39.587,4 tỷ đồng tăng 19,7% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước thực hiện 38.402,5 tỷ đồng, tăng 19,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 1.184,9 tỷ đồng, tăng 23,1%.

## *Kim ngạch xuất nhập khẩu*

Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 6.362,4 triệu USD, tăng 16,1% so cùng kỳ. Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 1.141,8 triệu USD, tăng 8,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 5.220,5 triệu USD, tăng 16,8%.

Kim ngạch nhập khẩu quý I/2017 ước thực hiện 4.660,9 triệu USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ. Riêng tháng 3/2017, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 1.604,2 triệu USD, tăng 8,9% so tháng trước.

Như vậy, quý I/2017 Bình Dương xuất siêu 1,7 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2016. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép, điện tử, sắt thép đều đạt mức tăng trưởng cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả tỉnh. Riêng xuất khẩu mặt hàng mủ cao su tăng đang có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 3% - 4% so với cuối năm 2016./.

**Ban biên tập**

# CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ QUÝ I NĂM 2017, NHIỆM VỤ QUÝ II CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH BÌNH DƯƠNG

**T**hực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh Bình Dương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quý I năm 2017, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, phối hợp hiệu quả, đồng bộ và đã đạt được một số kết quả như sau:

Quý I năm 2017, theo báo cáo của các sở ngành đã kiểm tra 2.238 vụ, phát hiện 926 vụ vi phạm, xử lý 887 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách 56 tỷ 489 triệu đồng, trong đó số tiền xử phạt: 16 tỷ 159 triệu đồng, truy thu: 40 tỷ 274 triệu đồng; bán hàng hóa tịch thu 56 triệu đồng; Tịch thu hàng hóa ước tính 04 tỷ 778 triệu đồng, chủ yếu gồm thuốc lá điếu nhập lậu, chai LPG mini và loại 12kg, thực phẩm, mỹ phẩm và hóa mỹ phẩm, đồ tiêu dùng...

Quý II năm 2017, dự báo tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm,

hàng lậu và gian lận thương mại vẫn tiếp tục hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, khó phát hiện hơn nên cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phản ánh kịp thời, khách quan, trung thực tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, người tiêu dùng không tham gia và tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các Sở, ngành. Tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng với một số mặt hàng trọng điểm như: Tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu...





Thứ ba, tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10/3/2017; Công văn số 654/UBND-VX ngày 03/3/2017 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; Công văn số 914/UBND-VX ngày 16/3/2017 về việc tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu.

Thứ tư, tăng cường công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Thứ năm, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thứ sáu, thực hiện các chỉ đạo đột xuất khác của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu nhằm đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, các ngành chức năng cần tăng cường công tác trinh sát, mua tin, nắm chắc địa bàn và phát động phong trào, tuyên truyền tổ chức cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới./.

**Tuấn Anh - Chi cục QLTT**

## “BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN VÀ SỬ DỤNG



*Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc hội nghị*

**Đ**ây là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương, tại Hội nghị về công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017 do Sở Công Thương tổ chức ngày 30/3/2017 tại thành phố Thủ Dầu Một.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại vật tư, hàng hóa đặc biệt có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt do Nhà nước thống nhất quản lý được quy định tại Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Cùng với sự phát triển nhanh về kinh tế xã hội nhu cầu sử dụng vật liệu công nghiệp để khai thác khoáng sản chế biến làm vật liệu xây dựng phục vụ phát triển hạ tầng của tỉnh nhà ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong thời gian qua tình hình thất thoát, mất cắp, buôn bán, vận chuyển trái phép VLNCN ở một số tỉnh thành diễn ra khá phức tạp, xảy ra nhiều tai nạn và sự cố đáng tiếc. Do đó, trong thời gian tới Bình Dương cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về VLNCN; tăng cường công tác trao đổi thông tin và phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các ngành có liên quan góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị được nghe báo cáo về tình hình quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh và báo cáo tổng kết công tác giám sát các ảnh hưởng do nổ mìn năm 2016. Theo báo cáo trên địa bàn tỉnh hiện có 02 kho chứa VLNCN với tổng sức chứa 80 tấn thuốc nổ và 200.000 cái kíp nổ, cùng với đó là 17 doanh nghiệp sử dụng VLNCN để phục vụ cho hoạt động nổ mìn khai thác đá tại 20 điểm

# VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO AN TOÀN TUYỆT ĐỐI



mỏ, tập trung chủ yếu ở địa bàn huyện Bắc Tân Uyên (12 mỏ), thị xã Dĩ An (05 mỏ), huyện Phú Giáo (02 mỏ) và huyện Dầu Tiếng (01 mỏ).

Qua kiểm tra cho thấy, các kho chứa VLNCN đều có lý lịch kho đầy đủ, có sự chấp thuận của các cơ quan chức năng cho phép đưa vào sử dụng, có đầy đủ các hồ sơ pháp lý đối với doanh nghiệp làm nghề kinh doanh có điều kiện; lập đầy đủ hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ, cập nhật đầy đủ và ghi chép rõ ràng; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy; công tác bảo vệ kho chặt chẽ, lực lượng bảo vệ 24/24 được huấn luyện nghiệp vụ bảo quản VLNCN và trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ; phương tiện PCCC còn hoạt động tốt; điện trở tiếp đất của hệ thống chống sét đạt yêu cầu; xung quanh kho đều có hàng rào bảo vệ, camera quan sát, đèn chiếu sáng công suất lớn bảo vệ ban đêm; có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp cháy nổ và mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

Các doanh nghiệp hoạt động sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh đều có ý thức chấp hành pháp luật một cách đầy đủ và tự giác, các mỏ đều xây dựng và thực hiện đúng theo phương án nổ mìn và phương án giám sát nổ mìn đã được phê duyệt; việc thi công khoan nổ mìn theo trình tự và đảm bảo an toàn; công tác điểm hỏa, tổ chức cảnh giới được tổ chức chặt chẽ; khu vực có nhiều mỏ hoạt động đều có văn bản thể hiện sự liên hệ, phối hợp trong công

tác nổ mìn; chỉ huy nổ mìn, công nhân nổ mìn và những người tiếp xúc với VLNCN đều được đào tạo và tập huấn định kỳ theo quy định. Các hệ chiếu nổ mìn được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công khai thác đá. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ nổ mìn phi điện và tăng cường các giải pháp kỹ thuật khác như: sử dụng thuốc nổ thân thiện với môi trường (Anfo, Nhũ tương), hạn chế sử dụng thuốc nổ AD1, sử dụng búa nước, tưới nước bãi mìn, nạp thuốc nổ vào ống nhựa hoặc bơm hút nước lỗ khoan đã góp phần hạn chế đáng kể những tác động tiêu cực tới môi trường và đời sống sinh hoạt của nhân dân xung quanh khu vực khai thác mỏ có sử dụng VLNCN.

Tại Hội nghị, đại diện một số Sở, ngành và doanh nghiệp đã thảo luận về vấn đề công tác quản lý an toàn trong sử dụng VLNCN; những quy định về quản lý VLNCN; công tác đổi mới công nghệ;... Hội nghị cũng đã đề ra một số vấn đề cần lưu ý để tiếp tục giảm thiểu những tác động trong nổ mìn khai thác đá.

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hữu - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã ghi nhận những đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các Sở, ngành đơn vị cung ứng và sử dụng VLNCN. Trong năm 2017 Sở Công Thương sẽ tiếp tục nghiên cứu và có giải pháp tham mưu tỉnh trong vấn đề VLNCN./.

**Hồng Việt - KTAT**



# HƯỜNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

**C**hiến dịch “Giờ trái đất” là sự kiện quốc tế do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đề xuất và tổ chức hàng năm, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 tại Sydney (Úc). Việt Nam tham gia vào Chiến dịch Giờ Trái đất từ năm 2009, đây là năm thứ 9, Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay, mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam. Năm 2017, Chiến dịch Giờ Trái đất đã diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ bảy ngày 25/3/2017 với thông điệp “Tắt đèn - Bật tương lai”.

Trong những ngày qua Tỉnh đoàn Bình Dương đã phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Dương đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều hoạt động, nhằm góp phần tích cực vào thành công chung của chiến dịch, cụ thể:

Treo 144 banner ngang, 500 phướn dọc, dán 1.093 poster tuyên truyền chiến dịch tại trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương, UBND các xã, phường... trường học, các điểm nút giao thông, chợ, siêu thị, quảng trường, các trục đường lớn trên địa bàn, nơi tập trung đông người qua lại...

Phối hợp các cơ quan truyền thông tuyên truyền về ý nghĩa sự kiện Giờ Trái đất và thời gian diễn ra sự kiện năm 2017; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng



sự kiện Giờ Trái đất; Phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và các huyện, thị, đoàn thanh niên các địa phương tổ chức tuyên truyền ở các buổi sinh hoạt dưới cờ của trường và trao 4.500 quyển tập cho học sinh trả lời đúng các câu hỏi kiến thức tìm hiểu về sự kiện Giờ Trái đất và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Phối hợp với phòng Kinh tế huyện (thành phố, thị xã) vận động và có văn bản ký cam kết với các đơn vị chiếu sáng công cộng thực hiện tắt bớt đèn chiếu sáng công cộng trong giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. Điểm nhấn của chiến dịch là trong 2 ngày 24 và 25-3-2017, các chi nhánh điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương sẽ tổ chức 13 xe tuyên truyền lưu động tại khu vực trung tâm, các trục đường chính, chợ, siêu thị, quảng trường, trường học, nơi tập trung đông người qua lại...

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Bình Dương còn phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Dương xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch từ ngày 17-3 đến ngày 25-3-2017; Trong đó, tiêu biểu một số hoạt động chính như: Tuyên truyền thông qua các kênh thông tin của Tỉnh đoàn và website của

Công ty Điện lực Bình Dương; Đạp xe đạp tuyên truyền khu vực nội ô các thành phố và tại một số điểm tập trung đông dân cư như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, trường học, quán cà phê... thông qua các hoạt động: Phát 5.000 tờ rơi, dán 1.093 poster, dán 3.000 sticker mang thông điệp kêu gọi tiết kiệm điện nói riêng và tiết kiệm năng lượng nói chung.

Chương trình “25 giây tắt máy xe” với các thông điệp kêu gọi người dân thực hiện tắt máy xe khi chờ đèn đỏ từ 25 giây trở lên tại các giao lộ trọng điểm trên địa bàn; Đi bộ đồng hành tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch từ 16 giờ 30 phút ngày 25-3 dọc 4 tuyến đường (Bạch Đằng, Yersin, Thích Quảng Đức, CMT8). Tổ chức Chương trình hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2017 từ 18 giờ đến 21 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 25-3-2016 tại ngã 6 Bình Dương, đường Nguyễn Du, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một.

Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2017, toàn tỉnh có 424 đơn vị đăng ký tham gia, bao gồm: 256 tập thể (với 3.853 cá nhân), 3 khu dân cư, 1 công viên và 164 tuyến đường, tăng 131 đơn vị so với năm 2016./.

**Phòng QLNL**



*Đạp xe tuyên truyền trên Đại Lộ Bình Dương*



# NÉT MỚI Ở BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

**B**ộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)” của Sở Công Thương được bố trí tại 2 ô tại Trung tâm Hành chính tỉnh (TTHC). Công chức tại ô 50 do 02 công chức thuộc Văn phòng Sở luân phiên phụ trách; ô 51 do các công chức tại các phòng: Quản lý thương mại, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng lượng, Quản lý Đầu tư - Hợp tác quốc tế và phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường luân phiên phụ trách.

Với phương châm: “Nhanh chóng, chính xác và đúng pháp luật” Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính” (gọi tắt là Bộ phận “Một cửa”) tiếp tục thực hiện chức năng: hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận “Một cửa” đảm bảo thực hiện đúng quy trình, nhanh gọn, thuận tiện, chuyên nghiệp và hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, công dân khi đến giao dịch đang ngày càng tăng cao theo nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh



*Chuyên viên “Một cửa” tác nghiệp trên phần mềm*

nh nghiệp. Ngay từ đầu năm 2017, Sở đã tập trung cải cách chế độ công vụ của công chức ngành Công Thương, trong đó đã có một số nét đổi mới nổi bật tại Bộ phận “Một cửa” như sau:

1. Từng cá nhân chủ động xây dựng, hoạch định công việc của cá nhân trong đó chú trọng việc đổi mới, cải tiến phương thức làm việc và nâng cao tính chủ động, ý thức tự giác của công chức trong việc thực hiện tác nghiệp tham mưu giải quyết TTHC... Sau mỗi ngày làm việc, các thành viên trong Bộ phận tiến hành tự kiểm tra, rà soát các nội dung công việc đã đề ra trong ngày sao cho không để sót, không để chậm công việc và các việc đề ra phải hoàn thành với hiệu quả cao nhất. Việc chủ động xây dựng kế hoạch, hoạch định cá nhân một cách khoa học, hợp lý đã giúp cho công chức hoàn thành một khối lượng công việc lớn với những đặc thù riêng của Bộ phận “Một cửa”.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, việc phối hợp giữa các thành viên trong Bộ phận “Một cửa” và các phòng chuyên môn một cách nhịp nhàng, linh hoạt, đồng bộ cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả của việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC cho tập thể, cá nhân và doanh nghiệp.

3. Thực hiện đúng quy trình quản lý chất lượng ISO trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở được đảm bảo khoa học, theo đúng quy trình tiêu chuẩn của hệ thống chất lượng ISO 9001: 2008 đã được hiệu chỉnh và cải tiến. Bên cạnh đó, Sở đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phiên bản ISO 9001: 2008 sang





phiên bản ISO 9001: 2015, xây dựng phần mềm ISO điện tử đối với các quy trình nội bộ sẽ tạo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả việc giải quyết TTHC tại Sở.

4. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; hiện nay đã có 28 TTHC được vận hành ở mức độ 3, mức độ 4 (trong đó có thủ tục về thông báo và đăng ký khuyến mại). Theo đó, Bộ phận “Một cửa” tận tình hướng dẫn, giúp doanh nghiệp tiếp cận với việc giải quyết TTHC trên môi trường mạng.

5. Đồng thời, từng công chức của Bộ phận “một cửa” chủ động tự trao đổi, kiến thức và kỹ năng giao tiếp nhằm tạo nên phong cách riêng của Bộ phận “Một cửa”.

Việc cải tiến trên được thực hiện trên thực trạng, kết quả của năm 2016 và những năm trước như sau:

Về chuyên môn: Năm 2016 (từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016), Bộ phận “Một cửa” đã tiếp nhận và giải quyết 793 hồ sơ thuộc các lĩnh vực của Ngành; tiếp nhận và giải quyết trong ngày 61810 hồ

sơ; tiếp nhận qua chuyển phát nhanh 7920 hồ sơ, ... các hồ sơ đều được giải quyết đúng quy trình, nhanh, đúng hẹn với công dân.

Về phong cách phục vụ: Sự phục vụ nhiệt tình, trách nhiệm của các công chức tại đây đã được công dân ghi nhận qua nội dung góp ý, phản ánh của công dân.

Về phẩm chất đạo đức: Các công chức của bộ phận đã gửi lại công dân những tài sản bỏ quên (Điện thoại, các tài sản khác...) khi đến giao dịch đã xây dựng được phong cách đạo đức tốt - phục vụ tận tâm và hơn hết bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC đã thực sự là cầu nối tin cậy của nhân dân với chính quyền; xây dựng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính.

Với những đổi mới như trên, tin tưởng rằng, trong năm 2017, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của Sở sẽ tạo ra những nét đột phá mới hòa chung phong trào thi đua sôi nổi của Sở Công Thương, tiếp tục lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

**Minh Trí - Văn phòng Sở**

# HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA CÁC ĐỊA BÀN GIÁP RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG - LONG AN - ĐỒNG NAI - TÂY NINH - TP.HCM QUÝ IV NĂM 2016 VÀ QUÝ I NĂM 2017

**T**hực hiện Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các địa bàn giáp ranh 05 tỉnh, thành phố (gồm: Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương) và được sự chấp thuận của lãnh đạo Văn phòng đại diện Cục Quản lý thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, sáng ngày 31/3/2017, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại các địa bàn giáp ranh Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương quý IV/2016 và quý I/2017. Hội nghị nhằm đánh giá những mặt làm được, những bất cập hạn chế, từ đó thống nhất định hướng cho công tác phối hợp trong thời gian tới.

Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị gồm có ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Tuynh - Phụ trách Văn phòng đại

diện Cục QLTT tại Tp.HCM, ông Nguyễn Trung Bính - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Tp.HCM, ông Trần Trọng Kỳ - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Việt - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Long An, ông Châu Thanh Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các phòng chuyên môn và đại diện một số Đội QLTT có địa bàn giáp ranh của Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cùng tham dự.

Theo nội dung Quy chế phối hợp, giữa 5 Chi cục QLTT thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý, thông tin về đối tượng, phương thức, thủ đoạn, phương tiện vận chuyển hàng lậu hoạt động ở khu vực địa bàn giáp ranh, thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng và qua việc giao lưu trao đổi kinh nghiệm; phối hợp kiểm tra ngăn chặn hoạt động



*Hình ảnh các Lãnh đạo và Công chức QLTT giáp ranh đến dự Hội nghị*





*Ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội nghị*

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn giáp ranh; phối hợp hỗ trợ xác minh hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hàng hóa; xác minh chủ phương tiện vận chuyển thuốc lá ngoại... Từ quý IV/2016 đến quý I/2017, giữa các Đội QLTT có địa bàn giáp ranh đã thực hiện nhiều nội dung phối hợp đạt hiệu quả khá tích cực. Trong đó, điển hình như: phối hợp kiểm tra, ngăn chặn đối tượng vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu trên địa bàn giáp ranh giữa Đội QLTT số 7 - Dầu Tiếng (Bình Dương) và Đội QLTT Củ Chi (Hồ Chí Minh), kết quả bắt giữ 01 vụ, thu giữ 470 gói thuốc lá, 01 xe máy là phương tiện vận chuyển, đã tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định; giữa Đội QLTT cơ động (Long An) và Đội QLTT Củ Chi (Hồ Chí Minh), kết quả phát hiện, bắt giữ 1 vụ, thu giữ 6.000 gói thuốc lá ngoại, 01 ghe vỏ lãi là phương tiện vận chuyển, 01 đối tượng vụ việc do Đội QLTT Củ Chi xử lý... Và cũng phối hợp hỗ trợ, đôn đốc thực hiện 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính giữa các Chi cục QLTT Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh; Hỗ trợ xác minh nguồn gốc chủ sở hữu phương tiện vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu giữa các Chi cục.

Qua báo cáo công tác phối hợp kiểm tra kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố: HCM, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương Quý IV/2016 và Quý I/2017 cho thấy các Chi cục đã có thực hiện một số hoạt động phối hợp như Quy chế đã đề ra. Thông qua các hoạt động phối hợp đó đã giúp cho các Chi cục QLTT đang thụ lý hồ sơ vụ việc thuận lợi trong việc củng cố hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính đồng thời cũng giúp cho các Chi cục QLTT có thông tin, ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm, nhất là hoạt động vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại các địa bàn giáp ranh.

Hoạt động phối hợp giữa các Chi cục cũng đã giúp cho lực lượng QLTT các tỉnh giáp ranh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, thắt chặt tình đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Cấp ủy, Chính quyền giao. Điều đó cho thấy việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa 05 tỉnh là thực sự cần thiết. Tuy nhiên, số vụ phối hợp chưa nhiều, hoạt động phối hợp chưa thật sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của lực lượng QLTT, một vài hoạt động phối hợp như: Phối hợp, đôn đốc thực hiện Quyết







*Ông Phạm Ngọc Tuyền - Phụ trách VPĐD Cục QLTT tại Tp. Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị*

định xử lý vi phạm hành chính; Phối hợp cung cấp thông tin để truy xuất nguồn gốc hàng giả, hàng kém chất lượng... chưa thực hiện; Phối hợp cung cấp thông tin để ngăn chặn kịp thời các hoạt động vận chuyển hàng lậu, hàng cấm còn ít, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu tại Hội nghị ông Nguyễn Văn Dành - Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương rất mong Lãnh đạo VPĐD Cục QLTT tại Tp.HCM, Lãnh đạo các Chi cục QLTT giáp ranh tiếp tục chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp để góp phần ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những doanh nghiệp kinh doanh chân chính, hợp pháp. Về phía Sở Công Thương tỉnh Bình Dương sẽ tập trung chỉ đạo Chi cục QLTT tăng cường công tác phối hợp với các Chi cục bạn để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp.

Tại Hội nghị, đại diện Phụ trách Văn phòng Cục QLTT tại Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo 5 Chi cục đánh giá cao kết quả phối hợp của các Đội QLTT giáp ranh trong thời gian qua. Mặc dù trong điều kiện phương tiện, con người còn gặp nhiều khó khăn nhưng các Đội QLTT vẫn

thực hiện phối hợp, hỗ trợ đạt hiệu quả tích cực.

Kết luận Hội nghị, lãnh đạo 5 Chi cục QLTT giáp ranh chỉ đạo các Đội QLTT giáp ranh và các Phòng chuyên môn tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp theo Quy chế đã ký kết và theo quy định tại Thông tư số 34/TT-BCT ngày 15/10/2014 của Bộ Công Thương, quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính. Quá trình thực hiện phối hợp phải đảm bảo các quy định như: Việc phối hợp phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Quản lý thị trường được giao; Nội dung phối hợp phải được bảo mật; Quy trình phối hợp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính; Bảo đảm việc phối hợp được tiến hành thuận lợi, nhanh chóng, có hiệu quả, không chồng chéo; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa Chi cục QLTT các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh quý II và quý III/2017 sẽ được tổ chức tại Chi cục QLTT thành phố Hồ Chí Minh./.

***Ngọc Dung - QLTT***

# LỄ KỶ NIỆM NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

**N**gày 14 tháng 03 năm 2017, Sở Công Thương phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam 13/03/2017. Đến dự gồm có: Ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, đại diện lãnh đạo Trung ương hội phía Nam, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành của tỉnh cùng với 300 hội viên, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Văn Tùng - Phó chủ tịch Hội đã có bài phát biểu về ý nghĩa ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam, quá trình hình thành và phát triển của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Dương. Đồng thời, nêu chương trình công tác năm 2017 tập trung một số điểm chính của Ban thường vụ chỉ đạo như sau: Tuyên truyền Luật bảo vệ người tiêu dùng, vận động người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam; Tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ người tiêu dùng nhận biết hàng thật, giả... thỏa thuận với các doanh nghiệp khi thiết thời trong quan hệ mua bán; Triển khai cam kết các hộ bán thịt gia súc, gia cầm đảm

bảo có nguồn gốc xuất xứ và thực phẩm sạch.

Bà Huỳnh Thị Hồng Phúc - Chi hội thị xã Dĩ An trình bày tham luận xoay quanh các vấn đề thắc mắc của người tiêu dùng là mua hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Bà cho biết, với góc độ của Chi hội bà đã tư vấn, hướng dẫn cho người tiêu dùng những kiến thức khi mua hàng tránh nhầm lẫn...

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Việt Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vinachek đã hướng dẫn cách truy xuất nguồn gốc sản phẩm đồng thời hướng dẫn cho các hội viên thêm kiến thức nhận biết nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để vận dụng trong công tác tuyên truyền của Hội.

Đại diện doanh nghiệp ông Nguyễn Ngọc Dưỡng - Giám đốc công ty TNHH phân bón Nông nghiệp đã cam kết trước người tiêu dùng đảm bảo chất lượng đã đăng ký tiêu chuẩn Việt Nam và ông kiến nghị cần xử lý nghiêm minh với các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng giả.



# BÌNH DƯƠNG VẪN ĐANG TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3, tỉnh đã thu hút được 1,344 tỷ USD với 43 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 793 triệu USD và 18 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 551 triệu USD. Chỉ tính riêng đầu tư nước ngoài, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.892 dự án với tổng vốn đầu tư trên 27 tỷ USD, đứng thứ hai cả nước chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu tư nước ngoài vào Tỉnh ngày càng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Các ngành, lĩnh vực tỉnh có lợi thế như công nghiệp điện, điện tử, cơ khí, dược phẩm, hóa chất và thương mại, dịch vụ được nhiều nhà đầu tư quan tâm, số lượt đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tăng cao so với các năm trước. Điểm đáng chú ý là nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp ở những nước phát triển của khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore ngày càng gia tăng vào Bình Dương.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh Bình Dương cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư nhiều vào vùng Đông Nam Bộ và Bình Dương vì hạ tầng giao thông kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh khá tốt, hạ tầng khu công nghiệp hoàn chỉnh, môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện. Với lợi thế này, dự đoán trong thời gian tới đầu tư của Nhật sẽ tiếp tục tăng cao vào Bình Dương.

Với kết quả hoạt động trong năm 2016, Hội đã đánh giá mặt được cũng như những tồn tại, hạn chế khi triển khai thực hiện hỗ trợ, bảo vệ người tiêu dùng. Hiện nay, Hội đã phát triển tổng số hội viên toàn tỉnh lên đến 15.379 hội viên và 72 tổ hội, câu lạc bộ tiêu thương.

Hoạt động của Hội trong thời gian qua đạt được những thành tựu đáng kể, đã

Để Bình Dương tiếp tục là địa chỉ đáng tin cậy, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh Bình Dương sẽ tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, huy động mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, triển khai thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp an tâm đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên các đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh, các tập đoàn lớn kinh tế lớn trên thế giới, tiếp tục phát triển các thị trường truyền thống; thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện với môi trường, tập trung thu hút vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch. Đồng thời, chú trọng thu hút đầu tư trong nước đối với ngành công nghiệp phụ trợ, cung cấp nguyên liệu cho các tập đoàn lớn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia. Như vậy, năm nay, tỉnh tiếp tục có sự lựa chọn, cân nhắc các dự án đầu tư./

**Thanh Nga - XTTM**

phát huy được vai trò của bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, làm tốt công tác hòa giải khi có tranh chấp xảy ra, đặc biệt công tác tuyên truyền của Hội ngày càng phát huy tác dụng, uy tín của Hội ngày càng tăng, tạo được sự tin tưởng ngày càng lớn đối với người tiêu dùng./

**Thanh Tâm - QLTM**



## THÁNG 02/2017 TỈNH BÌNH DƯƠNG TIẾT KIỆM ĐƯỢC 15.435.634 KWH

Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 02/2017 của Bình Dương là 15.435.634 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 2,49%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là 98.486 kWh, sản xuất công nghiệp là 14.344.904 kWh, cơ quan hành chính sự nghiệp là 564.922 kWh, thấp sáng sinh hoạt là 427.322 kWh.

Đến hết tháng 02/2017, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Bình Dương 35.518.985 kWh (với tỷ lệ % tiết kiệm được so với điện thương phẩm là 2,59%). Trong đó, chiếu sáng công cộng là

226.966 kWh, sản xuất công nghiệp là 32.812.582 kWh, cơ quan hành chính sự nghiệp là 1.169.993 kWh, thấp sáng sinh hoạt 1.309.445 kWh.

Đến tháng 02/2017, sản lượng điện thương phẩm đạt 1.502.384.868 kWh, tăng 8,48% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp đạt 1.144.922.720 kWh chiếm tỷ trọng 76,2%. Lắp đặt mới 3.414 điện kế, nâng tổng số điện kế đang vận hành trên toàn hệ thống là 415.787 điện kế. Tỷ lệ hộ sử dụng điện trên toàn tỉnh đạt 99,98%./.

*Phòng QLNL*

## CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường B - Chi cục Quản lý thị trường, ông Trần Văn Tùng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường đã chủ trì Lễ trao Quyết định điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường.

Tại buổi Lễ, ông Trần Văn Tùng đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, huyện Bắc Tân Uyên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 31/3/2017.

Phát biểu giao nhiệm vụ Chi cục trưởng đã chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuấn mới được bổ nhiệm và đề nghị trên cương vị mới được giao, phải cố gắng tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, phát huy tốt hơn nữa năng lực của bản thân cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.



Tại Lễ trao Quyết định, ông Nguyễn Anh Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện phấn đấu của Ban lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Đội và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị mới./.

*Ngọc Dung - Quản lý thị trường*



*Ông Phan Hồng Việt - Trưởng phòng KTAT-MT tham gia giảng dạy tại lớp huấn luyện*

## **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ LÀM TỐT CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP**

**N**hằm nâng cao trình độ cho các công nhân nổ mìn và thực hiện nghiêm các quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 02: 2008/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) và những quy định đối với thợ mìn và các đối tượng làm việc có liên quan tới công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, ngày 10/3/2017, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ phối hợp với Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Bình Dương tiến hành tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tại khóa huấn luyện, các học viên được bổ sung kiến thức về kỹ thuật an toàn trong nổ mìn khai thác mỏ lộ thiên; các phương pháp điều khiển nổ; phương pháp tính toán, thiết kế nổ mìn, lập hệ chiếu; trình tự thi công nổ mìn; công tác chỉ huy nổ mìn và đặc biệt là phương pháp xử lý các sự cố trong nổ mìn.



*Giảng dạy và hướng dẫn cho các học viên thực hành tại khai trường mỏ đá Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương*

Qua quá trình học tập, thực hành, kết quả sát hạch có 100% (20/20) học viên tham gia đã hoàn thành tốt yêu cầu của lớp học đề ra; 70% học viên đạt loại giỏi và 40% học viên đạt loại khá. Do làm tốt công tác huấn luyện an toàn đồng thời chú trọng việc đổi mới và áp dụng công nghệ nổ mìn tiến tiến nên trong những năm qua Công ty luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động sử dụng VLNCN./.

**Phòng KTAT-MT**



# BÌNH DƯƠNG ĐỨNG THỨ 4 TRONG BẢNG XẾP HẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH 2016

**P**hòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã có Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016. Theo đó, Bình Dương tăng thứ hạng ngoạn mục, từ vị thứ 25 năm trước lên vị trí thứ 4 cả nước với 63,57 điểm.

Theo Báo cáo PCI 2016, sau 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính tập trung của Bình Dương đã vận hành hiệu quả, cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp chuyên nghiệp, nhanh chóng và thân thiện. Tỉnh đã thí điểm hình thức người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính ngay tại nhà, doanh nghiệp có thể đăng ký lịch làm việc với cơ quan Nhà nước qua email, gửi thư xin lỗi trong trường hợp quá hạn quy định... UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành của Bình Dương đã chú trọng xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, chủ động và bằng nhiều hình thức tham

vấn ý kiến doanh nghiệp và người dân về sự hài lòng trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Các cuộc đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp được tổ chức dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, vai trò hiệp hội doanh nghiệp được đề cao. Những nỗ lực của Bình Dương đã được cộng đồng doanh nghiệp tỉnh ghi nhận trong điều tra PCI 2016: Tỷ lệ doanh nghiệp cho biết “hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết TTHC cho doanh nghiệp” đã giảm đáng kể từ 76% năm 2014 xuống còn 52% của năm 2016; tỷ lệ doanh nghiệp “không phải đi lại nhiều lần để hoàn thành thủ tục” đã tăng mạnh từ 56% năm 2014 lên 70% năm 2016; tỷ lệ doanh nghiệp cho biết “thái độ của chính quyền tỉnh đối với khu vực tư nhân là tích cực” đã lên tới 45%, cao đáng kể so với con số 36% của năm trước đó.

Nhìn lại lịch sử PCI qua 12 năm, trong ba năm đầu đánh giá chỉ số này, Bình Dương liên tục dẫn đầu. Tuy nhiên 8 năm sau đó, điểm số Bình Dương rơi





liên tục và dừng lại ở mốc 58 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành “Khá”. Năm 2016, với 63,57 điểm, Bình Dương đã ngược dòng ngoạn mục để trở lại góp mặt trong nhóm “Rất tốt”, xếp vị trí số 4, tăng đến 21 bậc trên bảng xếp hạng. Kết quả này đến từ những nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ, theo hướng giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp của Bình Dương thời gian qua.

Trong bảng xếp hạng PCI 2016, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 14 (60,74 điểm), cải thiện được 10 bậc so với thứ hạng năm ngoái và lần đầu tiên lọt vào nhóm Tốt trong 12 năm công bố PCI. TP.HCM năm nay xếp ở vị trí thứ 8 (61,72 điểm), tụt hạng 2 bậc so với năm 2015 và vẫn ở trong nhóm Tốt của bảng xếp hạng. Tuy tụt 2 bậc, TP.HCM vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực của các doanh nghiệp dân doanh về nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.

Thành phố Đà Nẵng giữ ngôi vị số 1 của PCI năm 2016. Đây là lần thứ 4 liên tiếp thành phố Đà Nẵng xếp ở vị trí này. Tỉnh Đồng Tháp nhường vị trí thứ hai cho tỉnh Quảng Ninh và giữ vị trí thứ ba. Các tỉnh Ninh Thuận và Bắc Kạn xếp cuối bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh.

PCI là bộ chỉ số đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh theo đánh giá của những doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại địa phương. Bảng xếp hạng năm 2016 dựa trên đánh giá của hơn 11.000 doanh nghiệp./.

**Minh Hằng - XTTM**

**S**áng ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi “Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Nghị định (lần 2) về kinh doanh khí” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức. Chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương và ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI đồng chủ trì.

Tại Hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn đã nêu lên quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 5 năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, xác định cụ thể để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế. Chủ trì Hội thảo cũng nêu lên những kết quả đạt được và những bất cập của Nghị định 19/2016/NĐ-CP từ đó đưa ra sự cần thiết phải xây dựng một nghị định mới thay thế Nghị định cũ.

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí có hiệu lực từ ngày 15.5.2016. Nhưng từ khi được ban hành đến nay, Nghị định này đã liên tục vấp phải phản ứng của các doanh nghiệp kinh doanh khí, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều điều kiện quá chặt chẽ và bất hợp lý của Nghị định này đã khiến các doanh nghiệp có nguy cơ bị loại khỏi thị trường. Vì thế, việc sửa đổi Nghị định này đang được Bộ Công Thương tiến hành gấp rút.

Dự thảo lần 2 Nghị định về kinh doanh khí được cho là khá cởi mở đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả những doanh nghiệp mới khởi nghiệp. Cụ thể, dự thảo nghị định đã được sửa đổi theo hướng:

1. Bãi bỏ quy định về các điều kiện thương nhân đầu mối (thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu; thương nhân phân phối) phải sở hữu các bồn chứa khí và sở hữu chai chứa LPG.

2. Bãi bỏ quy định về điều kiện thương nhân kinh doanh khí phải sở hữu cầu cảng, sở hữu trạm nạp, sở hữu trạm cấp khí.

3. Bãi bỏ quy định thương nhân kinh doanh khí phải thiết lập hệ thống phân phối.

4. Bổ sung các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí: các quy định liên quan đến an toàn đối với cơ sở tồn chứa khí (Bồn chứa khí; kho

# HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ



chứa khí; đường ống vận chuyển khí); an toàn đối với trạm nạp, trạm cấp khí; an toàn trong vận chuyển giao nhận khí; an toàn đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

5. Điều kiện về An toàn Phòng cháy chữa cháy được chú trọng, cụ thể như các cửa hàng LPG chai, trạm nạp đều phải có phương án chữa cháy; văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của Cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Việc tháo gỡ một loạt các điều kiện của Nghị định 19 được cho rằng có thể nảy sinh những nguy cơ làm xáo trộn thị trường. Để giải quyết các tác động tiêu cực trên khi sửa đổi, bổ sung các chính sách, dự thảo Nghị định sẽ tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm đối với các thương nhân kinh doanh khí và tăng cường phân cấp cho các lực lượng ở địa phương để kiểm tra giám sát các thương nhân trong việc thực hiện trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thương nhân

trong hoạt động kinh doanh khí, đảm bảo an toàn, tính mạng và quyền lợi của người tiêu dùng.

Các quy định theo tinh thần dự thảo Nghị định mới được cho là đánh dấu một bước đổi mới tư duy, phương pháp và công cụ quản lý Nhà nước về điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, theo tinh thần doanh nghiệp được làm những gì mà pháp luật không cấm, chuyển từ hình thức xin - cho sang áp dụng cấp phép tự động và thực hiện hậu kiểm.

Trước đó 02 ngày (ngày 22 tháng 03 năm 2017), tại Hà Nội cũng đã diễn ra buổi “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Nghị định về kinh doanh khí” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức. Hội thảo diễn ra trên tinh thần thẳng thắn góp ý và luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp với quyết tâm xây dựng được một nghị định đáp ứng được yêu cầu của thị trường, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cạnh tranh bình đẳng./.

*Ngọc Thạch - QLTM*

## **BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NĂM 2017 TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 về chương trình phát triển thương mại điện tử (TMĐT) năm 2017 tại tỉnh Bình Dương. Tỉnh giao Sở Công Thương Bình Dương chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan triển khai thực hiện các chương trình chính sau:

1. Chương trình tuyên truyền, phổ biến nâng cao công tác quản lý thương mại điện tử cho cán bộ công chức, viên chức với nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về TMĐT trên địa bàn tỉnh nhằm hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các doanh nghiệp, các vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, các bài học kinh nghiệm và các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

2. Chương trình tuyên truyền, tập huấn về Thương mại điện tử cho các tổ chức doanh nghiệp để đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động ứng dụng phổ biến trong các bộ phận của doanh nghiệp trong tỉnh; thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng TMĐT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa trong công tác quản lý và phục vụ khách hàng. Tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm dịch vụ, những dịch vụ tiện ích mà doanh nghiệp mang lại cho người tiêu dùng. Giúp người tiêu dùng tiếp cận và hiểu rõ hơn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TMĐT.

3. Chương trình xây dựng Sàn thương mại điện tử nhằm quảng bá tiềm năng thương mại của địa phương, Sở Công Thương dựa trên nhu cầu và đặc điểm thương mại của tỉnh, xây dựng báo cáo tiền khả thi thành lập hệ thống sàn thương mại điện tử phù hợp. Mô hình có thể tập trung vào một hoặc một số mặt hàng chủ lực của địa phương.

Với nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương Bình Dương sẽ triển khai thực hiện các chương trình trên trong năm 2017, để hoạt động thương mại điện tử từng bước hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phát triển với lợi thế cạnh tranh hơn trong thị trường./.

**Thanh Tâm - QLTM**

Năm 2016, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, giữ vững tốc độ tăng trưởng khá, chủ động xúc tiến thương mại, thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường.

Về hoạt động khu - cụm công nghiệp: Toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp, với diện tích 10.560 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 70% và 10 cụm công nghiệp, với diện tích 707 ha, tỷ lệ cho thuê đạt khoảng 65%. Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các Khu công nghiệp đến năm 2020 Bình Dương có 33 khu công nghiệp với diện tích 14.790 ha.

Trong năm 2016 Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 24,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4%; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,2%; tiếp tục đạt thặng dư thương mại trên 3,8 tỷ đô la Mỹ.

Đến cuối năm 2016 Bình Dương có 25.354 doanh nghiệp đầu tư trong nước đăng ký kinh doanh với tổng vốn trên 188 ngàn tỷ đồng và 2.827 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn là 25,7 tỷ đô la Mỹ.

Trong năm 2016 Bình Dương được xếp hạng 4/63 tỉnh thành về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh



# CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG - ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3281/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 có 6 nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đó là: Ngành cơ khí; Ngành điện tử; Ngành hóa chất; Ngành công nghiệp hỗ trợ; Ngành chế biến nông sản, thực phẩm; Ngành sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp. Đồng thời trong quy hoạch cũng định hướng 03 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực ưu tiên phát triển:

Nhóm sản phẩm điện - điện tử;

Nhóm các sản phẩm cơ khí chính xác;

Nhóm các sản phẩm Hóa dược.

## **Định hướng phát triển trong thời gian tới.**

Tiếp tục thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, chú trọng công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thân thiện với môi trường, tiêu tốn năng lượng thấp, không thâm dụng lao động, nhằm từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp truyền thống, có lợi thế về nguồn nguyên liệu, nguồn nhân lực, theo hướng tăng tỷ trọng những mặt hàng tinh chế như: chế biến nông lâm sản, thực phẩm... Đẩy mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường và đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao tỷ lệ giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được quy hoạch để thu hút mạnh đầu tư tăng tỷ lệ lấp đầy. Chú trọng phát triển công nghiệp

gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến trong nông nghiệp ở vùng nông thôn.

Tạo mối liên kết trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: trong quá trình phát triển, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cần sự phối hợp với các địa phương xung quanh, nhằm hạn chế tình trạng cục bộ, đầu tư chồng chéo, cạnh tranh không cần thiết làm triệt tiêu nội lực phát triển của các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp trọng điểm và sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

## **Giải pháp thực hiện.**

Công nghiệp tỉnh Bình Dương đã và đang phát triển trở thành một trong những trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam. Để có thể tiếp tục phát triển với một tốc độ cao và nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp trong một thời gian dài đến năm 2025, hướng đến một cơ cấu công nghiệp hợp lý, năng động, có hàm lượng chế tạo cao, giá trị tăng thêm lớn và nhất là phải thân thiện với môi trường sinh thái, Bình Dương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau đây:

### **1. Phát triển dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực công nghiệp**

Tập trung phát triển một số loại hình dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực công nghiệp. Trong đó, tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển một số ngành dịch vụ quan trọng để phục vụ phát triển công nghiệp như: dịch vụ logistics, dịch vụ công quản lý nhà nước về đầu tư và quản lý sản xuất kinh doanh, dịch vụ tài chính, thuế quan, ngân hàng, viễn thông, mạng lưới vận tải, nhà ở, thương mại, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và dịch vụ công nghệ cao. Đảm bảo đáp ứng

→

nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

## **2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực**

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu lao động công nghiệp của tỉnh cả về số lượng và chất lượng: Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của tỉnh cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, công chức tỉnh Bình Dương; Mở rộng mạng lưới đào tạo nghề và thay đổi cơ cấu đào tạo nghề theo nhu cầu của thị trường lao động; Tăng cường việc liên kết đào tạo nghề với các cơ sở đào tạo của TP Hồ Chí Minh và các địa phương có thế mạnh. Tập trung đào tạo và đào tạo lại đội ngũ công nhân kỹ thuật, lao động có trình độ cho ngành công nghiệp chủ lực mà Bình Dương có nhu cầu: công nghiệp cơ khí chế tạo, điện tử - tin học, công nghiệp hóa dược và các ngành nghề đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cơ bản,...

## **3. Nhóm giải pháp về đổi mới công nghệ**

Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Ưu tiên các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện môi trường. Xây dựng cơ chế đặc biệt thu hút các nhà đầu tư, tranh thủ các kênh chuyển giao, hợp tác khoa học công nghệ, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ. Xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm công nghệ cao. Hình thành một số ngành, sản phẩm, doanh nghiệp công nghệ cao.

Nghiên cứu và bổ sung cơ chế hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư đổi mới công nghệ.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận và đổi mới công nghệ, từng bước thay thế dần các công nghệ, thiết bị lạc hậu bằng các công nghệ mới và thiết bị hiện đại.

## **4. Xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật**

Hệ thống giao thông đường bộ: Nhanh chóng đầu tư phát triển và hoàn thiện các tuyến đường kết nối Bình Dương với các địa phương trong vùng KTTĐ phía Nam.

Hệ thống cung cấp điện: Thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu phụ tải điện để kịp thời có kế hoạch xây dựng trạm và đường dây phù hợp với việc phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ tại địa phương.

Hệ thống cung cấp nước: Thực hiện tốt quy hoạch cấp nước của tỉnh trong giai đoạn đến 2020, tầm nhìn 2025. Thực hiện các dự án cấp nước phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp một cách đồng bộ.

Dịch vụ viễn thông: Đảm bảo hạ tầng viễn thông đáp ứng được nhu cầu phát triển công nghiệp cả tỉnh.

Dịch vụ vận tải: Phát triển tốt và đồng bộ hệ thống giao thông công cộng. Đây cũng là một bước cải thiện điều kiện hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; Phát triển hệ thống dịch vụ đại lý vận tải biển gắn liền với dịch vụ bến cảng sông của tỉnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu.

Về dịch vụ nhà ở: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đầu tư nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu nhà ở công nhân ở khu, cụm công nghiệp.

## **5. Đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư:**

Để thu hút được những dự án đầu tư quy mô lớn, có tiềm lực về công nghệ hiện đại, thương hiệu mạnh... nhằm góp phần cải thiện cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp của tỉnh và nâng cao chất lượng phát triển. Công tác xúc tiến đầu tư cần được đầu tư và đổi mới cả về hình thức và nội dung. Đây là một giải pháp quan trọng và có chọn lọc để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm phát triển công nghiệp bền vững.

## **6. Về phát triển thị trường và sản phẩm**

# THÔNG BÁO DỜI TRỤ SỞ LÀM VIỆC

Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương, Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương di dời trụ sở làm việc như sau:

Địa chỉ cũ: số 185, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Địa chỉ mới: đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương (Sở Giáo dục - Đào tạo cũ).

Nay xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết để liên hệ công việc./.

Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến thương mại, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu; Tích cực tìm kiếm thị trường thông qua các tổ chức ngoại giao tham tán thương mại, đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế quốc tế của tỉnh.

## **7. Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ**

Vận dụng chính sách hỗ trợ của Trung ương trong thu hút đầu tư các ngành công nghiệp hỗ trợ đã được ban hành, tạo sức hấp dẫn hơn nữa đối với môi trường đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Trong đó khuyến khích ưu đãi các Dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ.

## **8. Giải pháp phát triển vùng nguyên liệu**

Cần có quy hoạch các vùng nguyên liệu nông lâm sản gắn với các nhà máy chế biến. Hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng nguyên liệu và hiệu quả sản xuất.

## **9. Bảo vệ môi trường**

Triển khai thực hiện và hoàn thành tốt Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; Chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng

cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

Phát triển công nghiệp phải đảm bảo theo quy hoạch đã được phê duyệt. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp. Các khu, cụm công nghiệp phải được xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải trước khi thu hút bố trí dự án.

## **10. Cải cách thủ tục hành chính:**

Hoàn thiện thủ tục hành chính sau giấy phép; Hoàn thiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ; đảm bảo sự liên thông giữa các sở, ngành và địa phương trong cung cấp dịch vụ công, thông qua hệ thống thông tin điện tử; Tiếp tục triển khai thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính; Hoàn thiện các thủ tục hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Hoàn thiện thủ tục hải quan; Hoàn thiện thủ tục về thuế.

## **11. Giải pháp về vốn**

Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Tăng cường huy động các nguồn vốn trong nước thông qua các hình thức thu hút đầu tư trực tiếp, hợp tác, liên kết, liên doanh của các tập đoàn, các công ty lớn, các ngành và các thành phố lớn trong cả nước... Sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả thông qua việc tập trung đầu tư có trọng điểm những dự án lớn để nhanh chóng đưa vào hoạt động./.

**Nguyễn Văn Quang**  
**Phòng Quản lý công nghiệp**





**CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN**

**NGUYỄN VĂN DÀNH**

Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương

**BAN BIÊN TẬP**

**NGUYỄN VĂN DÀNH**

**PHAN THỊ KHÁNH DUYÊN**

**VÕ THANH HẢI**

**TRẦN KIM NGÂN**

GPXB Số 07/GPXBTT-STTT do  
Sở Thông tin và Truyền thông  
Bình Dương cấp ngày 11/09/2013

In 1000 cuốn, khổ 19cm x 27cm  
tại Công ty TNHH In & Giấy

**Nhật Tâm**

140 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa,  
Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT:0650.3832259 - Fax: 0650.3838816

In xong nộp lưu chiểu  
tháng 5 năm 2017

**Số 2**

**2017**

**Trong số này**

- \*. Sở Công Thương Bình Dương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức - viên chức năm 2017 ..... trang 03
- \*. Tình hình hoạt động ngành Công Thương Bình Dương quý I năm 2017 ..... trang 04
- \*. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại ..... trang 05
- \*. “Bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp..... trang 06
- \*. Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017 ..... trang 08
- \*. Nét mới ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả..... trang 10
- \*. Hội nghị giao ban giữa các địa bàn giáp ranh..... trang 12
- \*. Lễ kỷ niệm Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ..... 15
- \*. Bình Dương vẫn đang tiếp tục là điểm đến hấp dẫn..... trang 16
- \*. Tháng 02/2017 tỉnh Bình Dương tiết kiệm được 15.435.634 kwh..... trang 17
- \*. Chi cục Quản lý thị trường bổ nhiệm chức danh Phó Đội trưởng..... trang 17
- \*. Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ làm tốt công tác huấn luyện ..... trang 18
- \*. Bình Dương đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2016 ..... trang 19
- \*. Hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định về kinh doanh khí..... trang 20
- \*. Ban hành chương trình phát triển thương mại điện tử..... trang 22
- \*. Công nghiệp Bình Dương - định hướng và giải pháp ..... trang 22
- \*. Thông báo dời trụ sở làm việc..... trang 25

